

Audit Quality Focus- เดือนแห่งความรัก

สวัสดี...เดือนแห่งความรัก ❤️ เดือนแห่งการให้ (giving)
เนื่องจากมีทั้งวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน ความรักเป็น
สิ่งสวยงาม เป็นความปรารถนาดีและมอบสิ่งดีดีให้กัน
ในโอกาสนี้ ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีจึง
ขอมอบความปรารถนาดีที่มีประโยชน์ต่อสำนักงานสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชีทุกคน คือ **กุญแจแห่งความสำเร็จ**ในการบริหาร
สำนักงานและในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพ



กุญแจดอกนี้ คือ การควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของTSQC 1 ดังนั้น ก่อนที่จะคุยกันถึงรายละเอียด
ขององค์ประกอบทั้ง 6 ข้อของ TSQC1 ตามที่เกริ่นในฉบับที่แล้ว **ฉบับนี้เราจะมาดูก่อนว่ากุญแจดอกนี้**
(TSQC1) มีประโยชน์อย่างไร และเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการใช้

หากเราใช้กุญแจ TSQC1 ไขประตูแห่งคุณภาพและได้ปฏิบัติตาม TSQC1 อย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้คือ
รายงานความเห็นการสอบบัญชีที่ถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การใช้ทรัพยากรและต้นทุน
ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือของสำนักงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้
สามารถยกระดับสำนักงานเทียบเท่าระดับสากล เพิ่มศักยภาพของสำนักงานในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อการดำรงอยู่ของสำนักงานได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมี
ความสำคัญมากเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC

สำหรับการใช้กุญแจ TSQC1 สำนักงานจะต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้



1. จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบ TSQC1 ในภาพรวมและใน
แต่ละองค์ประกอบ โดยศึกษาโครงสร้างสำนักงาน
และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. กำหนดแผนงาน กรอบเวลาและจัดสรรงบประมาณ
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตาม TSQC 1 ซึ่งประกอบด้วย
“นโยบาย” และ “วิธีปฏิบัติ”
4. สร้างความรู้ ความเข้าใจ TSQC1 แก่พนักงานทุก
คนในสำนักงาน เช่น ผ่านการฝึกอบรม

เมื่อท่านทราบประโยชน์ที่จะได้รับของกฎแฉ TSQC1 ดอกดังกล่าว และวิธีการเตรียมตัวแล้ว อย่าลืมมอบหรือบอกต่อกฎแฉดอกนี้ให้คนอื่นที่ยังไม่ทราบด้วย แล้วฉบับหน้าเราจะมาดูกันว่า รายละเอียดทั้ง 6 องค์ประกอบของกฎแฉ TSQC1 คืออะไร และจะปฏิบัติตามได้อย่างไร

คำถาม คำแนะนำ ดิชม ส่งมาคุยกันได้ที่ tsqc1@fap.or.th พบกันฉบับหน้า **ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้**

Gong Xi Fa Cai ครับ



ข่าวดี คู่มือปฏิบัติงานตาม TSQC1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็กใกล้จะแล้วเสร็จ

โปรดติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ